

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กจำแนกตาม อายุ อาชีพ และที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สมมติฐานการวิจัย

1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้ปกครองเด็กเล็กจำแนกตาม อายุ อาชีพ และที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเห็นต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กเล็กที่เด็กเล็กกำลังเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 273 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กเล็กที่เด็กเล็กกำลังเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 164 คน โดยใช้ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเกรจซีและมอร์แกน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิดแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคำนวณหาค่าต่าง ๆ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้ One - Way ANOVA : F -test ในการทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 31-45 ปี มีอาชีพเกษตรกร อาศัยในหมู่บ้านที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสว่าง หมู่ 6 บ้านคำสว่าง หมู่ 5 บ้านหนองแซง

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากประชาชน และด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำแนกตามอายุ อาชีพ และ ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกันที่ สถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปรากฏ ดังนี้
ควรมีการพัฒนาครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ ควรสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมกับวัย ควรเชิญประชาชนทุกอาชีพมีส่วนร่วม และสนับสนุนด้านเงินทุนในการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรให้ครูเกษียณอายุเป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสม ควรเชิญครูเกษียณอายุ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสอนเป็นระยะ ควรจัดครูประจำดูแลห้องพยาบาลสำหรับเด็ก ควรอบรมผู้ปกครองให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก อุปกรณ์ปลอดภัยในสนามเด็กเล่น ควรมีความปลอดภัย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกระดับ ควรให้ความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนสนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อภิปรายผล

จากการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยนำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นที่ไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

องค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงความต้องการของชุมชน ก่อนการจัดตั้ง และดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงสร้างการบริหาร กำหนดไว้อย่างชัดเจน จำนวนบุคลากรเหมาะสมและมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ (ตารางที่ 4) ตัวอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่ออันตราย มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจเสี่ยงต่ออันตราย (ตารางที่ 5) มีการพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการส่งเสริม การเรียนรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็กร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตารางที่ 6) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 14(1) ระบุว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ (จันทนา อธิยาจิริกุล. 2546 : 23-25) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กำหนดนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3- 5 ปี) โดยให้ได้รับความร่วมมือของชุมชนเพื่อกระจายโอกาส การเตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้นต่อไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมจึงปรากฏอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สัมฤทธิ์ เนตรประไพ (2548 : 81) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมบัติ อาคะนิช (2553 : 79) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสุณิสา ภาที (2553 : 81) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับบุญยิ่ง เทศน้อย (2545 : 77) ที่ได้ศึกษาสภาพและความต้องการในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษาพบว่า สภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับพิทักษ์ อังสุสิงห์ (2551 : 79) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครองเด็กเล็กจำแนกตาม อายุ อาชีพ และที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองเด็กเล็กจำแนกตาม อายุ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า การตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครพนม เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 14 (1) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ผลการวิจัยสอดคล้องกับบุญยิ่ง เทศน้อย (2545 : 77) พบว่า กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อสภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีระดับการดำเนินงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสัมฤทธิ์ เนตรประไพ (2548 : 81) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกตามอายุ พบว่าไม่แตกต่างกัน และชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสังกัดประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งและขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะผู้บริหารปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับสมบัติ อาคะนิช (2553 : 79) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตาม อายุ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับสุณิสา ภาคิ (2553 : 81) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตาม อายุ อาชีพ ต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองเด็กเล็กจำแนกตามอาชีพ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า การตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครพนม เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 14 (1) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รวมถึงมีกระบวนการดำเนินงานไปในแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้

ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมบัติ อาคะนิช (2553 : 79) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับสุณิสสา ภาคี (2553: 81) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตาม อาชีพ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน

3. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองเด็กเล็กจำแนกตามที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัวใช้ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉบับเดียวกัน จัดตั้งตามวิธีการและกระบวนการเดียวกัน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ภายใต้ นโยบายเดียวกัน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับบุญยัง เทศน้อย (2545 : 77) ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมาที่มี จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับสัมฤทธิ์ เนตรประไพ (2548 : 81) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกตามประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งและขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ คณะผู้บริหารปฏิบัติงาน พบว่าไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรปรับปรุงการพัฒนาดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพราะการดำเนินงานดังกล่าว มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องพยาบาลสำหรับเด็กป่วย ควรแยกเป็นสัดส่วนเพราะเด็กมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าผู้ใหญ่ และควรมีอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วย

2. ควรมีการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีความปลอดภัย ความสะอาดและเครื่องเล่นในสนาม ควรจัดไว้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับวัยของเด็ก

3. ควรเพิ่มการพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนของประชาชน เช่น การระดมทรัพยากรในชุมชน หรือจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้เห็นว่า การจัดการศึกษาระดับนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนทุกอาชีพ ทุกหน่วยงาน และควรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ทำเอกสาร คู่มือแผ่นพับ รวมถึงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อให้ เกิดการร่วมมือกับผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็ก จำแนกตาม อายุ อาชีพ และที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

1. อายุ ควรให้ความสนใจความคิดเห็นของผู้ปกครอง ทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชน โดยการเชิญกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้มีโอกาสร่วมการดำเนินงาน ตั้งแต่ การแสดงความคิดเห็น การเป็นคณะกรรมการ และการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น

2. อาชีพ ควรให้ความสำคัญความคิดเห็นของผู้ปกครองทุกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง ความเข้าใจด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยวิธีการให้ โอกาสบุคคลดังกล่าวได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะใน การดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

3. ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรให้ความสำคัญความคิดเห็นของผู้ปกครอง บ้านคำสว่าง หมู่ 6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และ บ้านหนองแซงด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยด้านการมีส่วนร่วมและ สนับสนุนจาก ชุมชน โดยใช้วิธีการสร้างความเข้าใจ และให้โอกาสบุคคลหมู่บ้านดังกล่าว ได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ หรืออาจใช้วิธีการพูดคุยแบบ ไม่เป็นทางการถึง แนวทางในการพัฒนา

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

1. ควรมีการพัฒนาครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้สอนมีคุณภาพ
2. ควรสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมกับวัยเด็ก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กเล็ก
3. ควรเชิญประชาชนทุกอาชีพมีส่วนร่วม และสนับสนุนด้านเงินทุนในการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนที่มีส่วนร่วมด้านการศึกษาของท้องถิ่น

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเล็กต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ปัญหาหรือส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาเด็กเล็กด้าน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย